



โบลกข่าว ดำทุกข

รองรางรถไฟ, หมอนและ
ที่นอนยางพารา, วัสดุทำจาก
ยางพาราสำหรับออกกำลังกาย,
ถุงนัวยาง, ยางชะลอ

“บุญ” เจ้าเวรโบลกข่าวประจำ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
.....■ ฤดูเปิดกรีดเริ่มแล้วเศรษฐกิจ
โลกยังไม่ฟื้น น้ำมันถูก แดมมา
เจอกับศึก Brexit สหราชอาณาจักร
โบลกมือบิยายบิยายเปิดกรีดพร้อม
กันเมื่อไร ราคาร่วงแน่ เตรียม
หนทางแก้ริยัง.....■ ที่คุยว่าถ้ายาง
แผ่นดิบ ต่ำกว่า 45 บาท การยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) จะเข้า
แทรกแซง ชื่อนำมาใช้ในโครงการ
ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาค
รัฐระยะที่ 2 แน่ใจนะว่าไม่ซ้ารอย
เก่าระยะที่ 1 ทำมาตั้งแต่ปลาย ม.ค.
59 ได้ผลขนาดไหน ตั้งเป้าจะรับ
ซื้อยางให้ได้ 2 แสนตันแต่ได้มาแค่
6 หมื่น วันนี้ยางส่วนนั้นได้เอาไป
เข้าโรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อะไร มีหน่วยราชการไหนซื้อไปใช้
บ้าง.....■ เหมือนที่ “บุญ” ปราบมาส
ไว้มัย ผลิตภัณฑ์สินค้าที่คิดจะให้
หน่วยราชการซื้อ ฟ้นสนามฟุตบอล,
ถนนยางมะตอยผสมยางพารา, ผ้า
เคลือบน้ำยางปูบ่อน้ำ, หมอน

ความเร็ว, ยางโอริงและอื่นๆรวม
แล้ว 14 รายการล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ยังไม่มี มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.).....■ หน่วย
งานไหนซื้อไปใช้ คิดคุกหัวโต
เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
กำหนดไว้ ต้องซื้อของมี มอก.
เท่านั้น วันนี้ยังคิดทำแบบเก่าตาม
หน่วยเถอะ วันเวลาผ่านไปหลาย
เดือนผลิตภัณฑ์ทำจากยางพาราที่
จะให้หน่วยราชการซื้อ มี มอก.
ก็รายการแล้ว เช็กไปเช็กมา มี
รายการเดียวถนนยาง มะตอยผสม
ยางพารา เท่านั้น แต่ยังซื้อไม่ได้
เพราะยังไม่ได้ลงประกาศในราช
กิจจานุสวนอีก 4 รายการ ฟ้นสนาม
ฟุตบอลยางพารา, บล็อกยางปู
ฟ้น, ผ้ายางพาราเคลือบสระน้ำ,
หมอนยางพาราต้องรอปลายปีถึง
จะรู้ว่าได้มอก.อะป่าว ส่วนผลิตภัณฑ์
อื่นๆยังไร้แหว นี่แหละมาตรฐาน
การทำงานราชการไทย 4 หน่วยงาน
ผู้อุตสาหกรรมยื่นทำงานร่วมบูรณาการ
ได้งานมาเท่านี้.

บุญ

■ ตรังหนุนสกย.บ้านไชยภักดีผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยปาล์ม ผูกโรงสกัดปาล์มไม่ใช้ไอน้ำ

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด เปิดโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ พัฒนาระบบการสกัดน้ำมันปาล์มคุณภาพ พร้อมสร้างรายได้จากการขายเมล็ดใน ทะลายปาล์ม เปล่า ขณะที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง หนุนผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุที่เหลือใช้

ตรัง: นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปาล์มน้ำมัน โดยมีนายารณพงศ์ สุนทรนนท์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15,16 นางสมจิตร์ ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง และนายเลื่องศักดิ์ จันทร์สุขศรี ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ร่วมพิธีเปิด ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

นายเดชรัฐ กล่าวว่า ปัจจุบัน พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดตรัง ได้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อยพื้นที่ไม่เกิน 50 ไร่ เกษตรกรเหล่านี้ต้องขายผลผลิตปาล์มน้ำมันผ่านพ่อค้าคนกลางโดยมีจุดรับซื้อ ได้แก่ ลานเทของเอกชน ซึ่งราคาถูกกำหนดโดยพ่อค้าเจ้าของลานเทปาล์มน้ำมัน ทำให้เกษตรกรเสียเปรียบในเรื่องราคาผลผลิตปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้เป็นโอกาสดีของขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตรัง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่ได้นำเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับการใช้งานระดับชุมชน เป็นกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช้ไอน้ำ ในการสกัดน้ำมัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร

อีกด้วย

ด้าน นางสมจิตร์ ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด ได้รับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามโครงการเพิ่มคุณภาพและแปรรูปวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่าปาล์ม ในการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ โดยงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 59,930,000 บาท สหกรณ์ฯ ได้เริ่มดำเนินการสกัดน้ำมันปาล์มตั้งแต่เดือนเมษายน ได้ผลิตน้ำมันปาล์ม และส่งขาย จำนวน 180 ตัน ให้กับบริษัท โอพีจี เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 2 ครั้ง ในราคา กิโลกรัมละ 29 และ 33 บาทตามลำดับ เป็นเงิน 5,629,340 บาท โดยสหกรณ์ฯ รับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร สมาชิกในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดประมาณ กิโลกรัมละ 0.50 สตางค์

นางสมจิตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ได้ประสานงานให้สหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากผลพลอยได้ในการผลิตปาล์มน้ำมัน กับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวิชาการจากโครงการไอแท๊ป (ITAp) อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีคุณภาพและขอรับอนุญาตผลิตจากกรมวิชาการเกษตร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัสดุที่เหลือใช้ โดยที่ผ่านมา สามารถจำหน่ายส่วนผลพลอยได้จากผลผลิตปาล์มน้ำมัน ได้แก่ เมล็ดใน ขายได้ในกิโลกรัมละ 17 บาท เมล็ดนัท ขายได้ในกิโลกรัมละ 4.50 บาท กากใยปาล์ม (ซีเค้ก) ขายได้ในกิโลกรัมละ 2.70 บาท และทะลายปาล์มเปล่าขายได้ในกิโลกรัมละ 0.35 สตางค์ โดยทั้งหมดรวมเป็นเงิน 1,242,524 บาท



ตัวอย่างการใช้ยางพาราและเศษยางเก่าผสม

ทำถนน ด้วยยางรีไซเคิล

วิศวกรรมการทำถนน ไม่ได้มีแค่ยางมะตอย ยังสามารถรีไซเคิลล้อยางเก่า นำมาผสมกับยางพาราเพื่อใช้ทำถนนให้ได้มาตรฐานมากกว่าการใช้ยางมะตอย เนื่องจากความร้อนจะทำให้ยางมะตอยละลาย และสร้างปัญหาให้พื้นถนน จึงได้มีการศึกษาวิจัย นำวัสดุดังกล่าวมาทดสอบและเห็นว่า ใช้ได้จริง

ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า



ธนบุรี (มจร.) กล่าวถึง ผิวถนนจากยางมะตอยในหน้าร้อน ตอนที่มียูณหภูมิตั้งแต่ 50-60 องศาเซลเซียส เมื่อรถวิ่งอาจเกิดเป็นรอยร่องลึกลับ ทำให้ผิวถนนชำรุดเสียหายจนบางครั้งยังอาจส่งผลกระทบต่ออุบัติเหตุบนท้องถนน จึงได้มีการทำวิจัยทำถนนจากเศษยางล้อยางยนต์ โดยนำเศษยางเก่ามาตัดเฉพาะส่วนของดอกยางมาผสมลงในยางมะตอย เพื่อใช้ทำผิวถนน ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดี และมีมาตรฐานรองรับ โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานิยมใช้กันมาก

“ผลการศึกษวิจัยพบว่า ปริมาณน้ำยางพาราที่ใช้จะต้องไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณยางมะตอยทั้งหมด ซึ่งจากการทดสอบทั้งในประเทศและที่ฮ่องกง ต่างก็ได้ผลที่ตรงกันว่า ถนนที่มีการนำน้ำยางพาราเข้าไปเป็นส่วนผสมดังกล่าว จะทำให้มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมหรือมีพฤติกรรมดีกว่าถนนที่ลาดด้วยยางมะตอยอย่างเดียว แต่ถ้าใช้เกิน 5 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นจะมีปัญหาเนื่องจากส่วนผสมระหว่างน้ำยางพารากับยางมะตอยจะไม่เข้ากัน ตัวอย่างพาราจะไม่ยึดเกาะหินหรือไม่เกาะตัวกันเมื่อเทลงบนถนนจะเกิดการร่อน”

ส่วนการศึกษวิจัยกรณีการนำเศษยางเก่า หรือ crumb rubber มาใช้ทำถนน

นั้น ผศ.ดร.สมโพธิ กล่าวว่า การทำถนนจากวัสดุรีไซเคิลเป็นการช่วยลดขยะและลดมลภาวะจากการเผายางเก่า เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงของภาคอุตสาหกรรม แม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ในประเทศไทยยังไม่มีใครทำ

“ล้อยางเก่าสามารถนำมารีไซเคิลกลับไปสู่อุตสาหกรรม และเมื่อเปรียบเทียบกับในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วดีกว่ายางพารา เพราะมีต้นทุนถูกกว่าก็โลกรั่มละ 20-30 บาท ในประเทศเองมีโรงงานรีไซเคิลยางเก่าค่อนข้างมาก และมีข้อดีทำให้พื้นผิวถนนผิวด้าน หนึบขึ้น เกิดแรงเสียดทานมากขึ้น ช่วยให้ระยะเบรกของรถสั้นขึ้นดีกว่าการใช้ยางมะตอยเพียงอย่างเดียว ซึ่งได้ทำการทดสอบพิสูจน์แล้วด้วยเครื่องทดสอบการวัดความลื่นของถนน”

ตรวจเยี่ยมสมาชิก แก๊วกฤติน้ำไม่พอ แปรรูปผลผลิตยาง

ปัตตานี: นายนิติ ดาราหะ สหกรณ์จังหวัดปัตตานีพร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวสวนยาง และสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางควนเปล จำกัด เพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะขาดแคลนน้ำในการนำมาแปรรูปผลผลิตยางพาราโดยมีคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ร่วมหารือ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางควนเปล จำกัด ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

นายนิติ กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้รับแจ้งจากสหกรณ์กองทุนสวนยางควนเปล

จำกัด ว่าประสบปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะขาดแคลนน้ำในการนำมาแปรรูปผลผลิตยางพารา จากสภาวะดังกล่าว ทำให้สหกรณ์ฯ ขาดแคลนแหล่งน้ำเป็นอย่างมาก ซึ่งสหกรณ์ฯ มีปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอและน้ำไม่สะอาดมีสิ่งเจือปน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทำให้ผลผลิตยางที่ผลิตได้ไม่มีคุณภาพและจำหน่ายได้ในราคาต่ำ

นายนิติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้จากปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบดูแลสหกรณ์ฯ เร่งให้การช่วยเหลือ โดยระยะสั้นได้แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำเข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ส่วนระยะยาวได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณพัฒนาจังหวัดปัตตานีในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรชาวสวนยางได้ในอนาคต



รอดูฝีมือ

หลังจากเรื่องปล่อยข่าวมาหลายสัปดาห์ ในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็ได้ฤกษ์จัด “ม.44” ลงนามประกาศคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 36/2559 ให้อำนาจแก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาการครอบครองและรุกล้ำที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

โดยข้อหาใจความของคำสั่งฉบับนี้สรุปได้คร่าวๆว่า พื้นที่เป้าหมายที่ ส.ป.ก. ต้องเข้าไปจัดการมีอยู่ 3 กลุ่ม คือ 1.ที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งมีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป 2.ที่ดินที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติให้เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินสิทธิเข้าทำประโยชน์แล้ว และครอบครองโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ได้รับการจัดที่ดิน เนื้อที่

ตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป และ 3.ที่ดินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบให้ส.ป.ก. และมีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป

สำหรับกรณีที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป ส.ป.ก. จะต้องประกาศพื้นที่เป้าหมายแล้วให้ผู้ที่ครอบครองที่ดิน นำเอกสารสิทธิมาแสดงภายใน 15 วัน และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้เสร็จภายใน 30 วัน โดยเอกสารประกอบด้วย โฉนดที่ดิน หรือหนังสือตรวจจอง เอกสาร น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก หรือ น.ส.3 ข หลักฐานการแสดงการครอบครองที่ดิน (สค.1) หรือใบแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน (สค.2) ใบจอง ใบเทียบยา หรือหนังสือแสดงการทำประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (น.ค. 3 หรือ กสน. 3 หรือ กสน. 5) หากไม่มาแสดงในกำหนด ให้ ส.ป.ก. เข้ารื้อถอนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่ง

ขณะที่กรณีผู้ครอบครองหรือซื้อที่ดินต่อจากเกษตรกร 100 ไร่ขึ้นไป ให้ ส.ป.ก.มีอำนาจเรียกมาให้ถ้อยคำหรือส่งมอบเอกสาร และในกรณีที่ดินที่มีการครอบครองมากกว่า 500 ไร่ ซึ่งศาลมีคำสั่งถึงที่สุดแล้ว ให้เลขาธิการ ส.ป.ก. แต่งตั้งนำเจ้าพนักงานบังคับคดีเข้าไปดำเนินการ โดยให้เจ้าพนักงาน

บังคับคดีมีอำนาจสั่งยึด รื้อถอน

โดยเบื้องต้นมีพื้นที่เป้าหมายที่ ส.ป.ก. เตรียมออกประกาศเบ็ดเสร็จจำนวน 4.3 แสนไร่ ใน 25 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ 6 จังหวัด คือ กำแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวม 7.3 หมื่นไร่ ภาคอีสาน 5 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และอุดรธานี รวม 1.2 แสนไร่ ภาคกลาง 10 จังหวัด คือ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ลพบุรี สระแก้ว และสระบุรี รวม 1.9 แสนไร่ ภาคใต้ 4 จังหวัด คือ กระบี่ ชุมพร ยะลา และสุราษฎร์ธานี รวม 3.3 หมื่นไร่

นี่คือเนื้อหาโดยสรุปของคำสั่ง คสช. ที่ 36/2559 ซึ่งเปรียบได้กับการ “ปลดล็อก” และยื่นดาบให้กับ ส.ป.ก. ในการติดตามและแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินผิดกฎหมาย เพื่อนำที่ดินมาจัดสรรให้กับเกษตรกรตัวจริงเสียจริง ซึ่งหลังจากนี้ก็คงต้องรอดูฝีมือของ ส.ป.ก.ว่า เมื่อได้ “ดาบ” มาแล้ว จะสามารถใช้ดาบเล่มนี้ได้มากน้อยและเป็นธรรมชาติขนาดไหน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป

มะลิลา

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลง 6 ก.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 52.52 บาท ปรับลดลง 1.57 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 51.52 บาท ปรับลดลง 1.67 บาท ราคายางท้องถื่น กิโลกรัมละ 50.65 บาท ปรับลดลง 95 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 55.09 บาท ปรับลดลง 52 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 53.86 บาท ปรับลดลง 1.76 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 53.76 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 76 สตางค์ ยางฟอง กิโลกรัมละ 53.76 บาท ปรับลดลง 1.06 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 44.80 บาท ปรับลดลง 1.47 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 136,000 กิโลกรัม น้ำยางสด 45.10 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 65 สตางค์ ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ปิดทำการ 1 วัน เนื่องในวันฮารีรายอ ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 58.94 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 187 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 56.26 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 3.22 บาทต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- พุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 14:12:49 น.

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเด็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 11,000 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โซคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 12,000 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สวงวนวงศ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.00 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 6.75 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ราคา 6.50 บาท/กก

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 6.90 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ราคา 6.80 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา -

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 13.70 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ราคา 13.60 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด A

ลิ่งคุณหม่อม เนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี -

มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่

สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อ.เมือง จ.จันทบุรี 110.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียน

ตลาดกลางเขาดิน อ.แก่ง จ.ระยอง 37.00 บาท/กก.

ลองกองเบอร์หนึ่ง

ตลาดผลไม้แสนตุง จ.ตราด -

ลำไย ช่อพันธุ์อีดอ เกรด AA(ส่งออก)

จตุรชัย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 55.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 450.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดกลางหนองบัว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 270.00 บาท/กก.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,200.00 บาท/กก.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,100.00 บาท/กก.

สุกร

สุตใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 72.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี 36.50 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 320.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 195.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--

ภาวะยาง AFET: RSS3 วันนี้ไม่มีปริมาณการซื้อขาย สัญญาคงค้างเหลือ 9 สัญญา

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 16:47:09 น.

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดตลาดวันนี้ไม่มีปริมาณการซื้อขาย

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 9 สัญญา ไม่เปลี่ยนแปลง

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

AUG 16 58.90 - 0

SEP 16 54.55 - 0

รวม 0

--อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล:

rachada@infoquest.co.th--